

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร</p>	<p>1.ทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <p>2.จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ</p>	<p>จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่าขณะอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร</p>	<p>ระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหารมอบหมายให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการทางพัสดุ และได้บริษัทเข้ามาดำเนินการวางระบบป้องกันอัคคีภัยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบภายในอาคารคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายบริหาร</p> <p>กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561</p>
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านกฎหมาย / ข้อบังคับ</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การคัดลอกผลงานวิชาการของอาจารย์</p>	<p>ให้ข้อมูลกับอาจารย์เกี่ยวกับการอ้างอิง และการเขียนบรรณานุกรมในเอกสารทางวิชาการ</p>	<p>ฝ่ายวิจัยมีระบบตรวจสอบงานวิจัยและผลงานวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจสอบการ Plagiarism ของผลงานที่เสนอมายังฝ่ายวิจัย</p>	<p>การคัดลอกผลงานทางวิชาการ</p>	<p>ฝ่ายวิจัยได้กำหนดนโยบายและแผนงานตลอดจนมาตรการการป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานได้มีการสร้างจิตสำนึก จริยธรรมในการวิจัยให้กับบุคลากรโดยมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดลอกผลงานวิชาการ และในระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และการคัดลอกผลงานวิชาการกับคณาจารย์ที่โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังมี</p>	<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย</p> <p>กันยายน พ.ศ.2560</p>

				กำหนดให้ตรวจรายงานวิจัยจากเงิน รายได้ของวิทยาลัยฯ และตรวจรายงาน วิจัยที่ดีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัย นวัตกรรมการสื่อสารสังคมด้วยโปรแกรม อักษรวิสุทธิ์	
ด้านความเสี่ยง ด้านกฎหมาย / ข้อบังคับ ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2558	ให้ความรู้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรถึง คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และจัดเก็บเอกสารให้ พร้อมอยู่เสมอ หากพบว่าคุณสมบัติ ไม่ครบให้ดำเนินการแก้ไข	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับ ได้จากการประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่ง มีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เป็นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ระดับปริญญา ตรี พ.ศ.2558	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ อาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด และในการรับอาจารย์ใหม่จะมี การกำหนดเกณฑ์ผลงานวิจัยและผลงาน วิชาการของอาจารย์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กันยายน พ.ศ.2560

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม
เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ครั้งที่ 24 / 2564 วาระที่ 4.4

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560